

CHÚA NHẬT TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

- ⇒ Đây Chúa phán: “Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kè lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, như ngày nó lên từ đất Ai-cập. **“Ta sẽ đính hôn với người đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với người trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín, và người sẽ biết Ta là Chúa”.** (Hs 2:14b. 15b. 1920)
- ⇒ Anh em thân mến, chúng tôi lại giới thiệu cho mình ư? hoặc như một vài người, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu với anh em, hoặc của anh em sao? Thư của chúng tôi, chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được. Ai cũng rõ anh em là bức thư của Đức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống, không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn anh em. Chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. *Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa; chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí: vì văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh.* (2 Cr 3:1-6a)
- ⇒ Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay.



Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”. (Mc 2:18-22)



+> “... Ta sẽ đính hôn với người đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với người trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín, và người sẽ biết Ta là Chúa...” – “... *Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa; chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí: vì văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh...*”

+> “... *Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới...*”

+ “... **vải mới, áo cũ...**” - “... **rượu mới, bầu da cũ...**” -

= Mới nghe qua hai câu ngắn gọn trên, không ai trong chúng ta không cảm phục “ông” Giêsu là Người thực tế, thông suốt tường tận ngay cả những chi tiết nhỏ nhất nhất trong cuộc sống hằng ngày của một kiếp người ở trần gian này; thật là một vị thầy đúng nghĩa “... Đừng gọi ai là thầy, vì anh (chị) em chỉ có một Thầy là ĐỨC KI-TÔ...”; hệ luận của việc “**dùng vải mới mà vá áo cũ... dùng bầu da cũ mà đựng rượu mới...**” quá rõ ràng, không ai chối cãi được.

= Tuy nhiên nếu chúng ta đảo ngược lại vài chữ của hai câu trên, ví dụ: “... **vải cũ, áo mới...**” hoặc “... **bầu da mới, rượu cũ...**” thì hệ quả sẽ bày tỏ một kết quả có thể sẽ không những tệ hại kinh người, mà sẽ rất... DỊ HỢM về lâu về dài trên đà phát triển trong nếp sống của xã hội loài người. Thánh Phaolô cảm nhận được điều đó khi viết trong thư thứ 2 (bài đọc 2) gửi giáo dân Corinthô: “... Ai cũng rõ anh em là bức thư của Đức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết không phải

bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống, không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn anh em... vì quả thật : “... *văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh...* (và Thần Khí là sự sống)”.

= Đơn cử một ví dụ cụ thể mà không người Việt nào thuộc thế hệ trước biến cố 30/4/1975 tại Miền Nam – một thế hệ bị coi là cổ hũ, quá date, hết thời, bị coi là nguy, là phần vinh giả tạo, là v.v... nhưng còn vương vấn lý trí và tâm thức con người – mà không “**thở dài ngao ngán...**” cho tương lai dân tộc – ½ thế kỷ trôi qua với chiêu bài “rượu mới đựng trong bầu da cũ, vải mới vá víu vào vải cũ...” bầu da cũ cũng như vải cũ đã được tổ tiên gầy dựng hơn ngàn năm qua nay vá víu vào vải mới và bầu da cũ đựng rượu mới đã làm tiêu tan hết nề nếp thuần phong mỹ tục tốt đẹp của đạo làm người... -

=== **Không “thở dài ngao ngán” mới lạ!**

+ Bác sĩ tâm-sinh-bệnh Pierre Daco, trong một cuốn sách (không còn nhớ tựa đề) đã tóm gọn cách lý thú “**nếp sống an vui hạnh phúc của một đời người TÙY THUỘC VÀO KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA NGƯỜI ĐÓ VỚI MỌI TRẠNG HUỐNG CỦA CUỘC ĐỜI**”. Như vậy thì

- ba phải?
- cuốn theo chiều gió?
- “après moi, le deluge”?

+ **THÍCH NGHI = ADAPTATION**

= Đức Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Hosê nói về **TÌNH YÊU** của Người dành cho con dân Người: “... **Ta sẽ đính hôn với người đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với người trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín, và người sẽ biết Ta là Chúa...**” – Thiết tưởng không còn **TÌNH YÊU** nào quý trọng hơn nữa!

= Phải chăng **THẦY** Giêsu Ki-tô chỉ dạy, hướng dẫn chúng ta đến con đường sống tâm linh **THÍCH ỨNG** với **GIAO ƯỚC MỚI**:

+ giao ước **TÌNH YÊU** giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật (con người)

+ cũng như giữa tạo vật với tạo vật (con người với con người) khi Người phán dạy:

- “... Thầy ban cho anh (chị) em một điều răn **MỚI**: hãy hương yêu nhau như Thầy yêu dấu anh (chị) em...”?

- “... Đây là **MÌNH THẦY**, anh (chị) em hãy cầm lấy mà ăn... Đây là **MÁU THẦY**, anh (chị) em hãy cầm lấy mà uống...”

+ Giao Ước MỚI: “... Anh (chị) em hãy làm việc này mà nhớ đến THẦY...”



== GIAO ƯỚC MỚI == TÂM TÌNH MỚI!

= THÍCH NGHI với GIAO ƯỚC MỚI đòi hỏi THÁI ĐỘ TÂM LINH MỚI cũng như muốn vá áo mới thì phải dùng vải mới, muốn chứa đựng rượu mới thì phải dùng bầu da mới.

= KHÔNG làm khác được!

Lạy Thầy chí thánh Giêsu Ki-tô, xin tặng thêm lòng TIN, CẬY, MẾN cho mỗi học sinh của Thầy – Amen.